
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ+ 
๑๐. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. ศ.เช่ียวชาญพิเศษ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๕. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๖. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. รศ. ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๙. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๒๐. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๓. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๔. ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 



๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี – 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๒. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๕. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๖. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๗. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๘. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๙. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๒๐. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒๑. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๒. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๓. ผศ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๔. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๕. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๖. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๗. รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
๒๘. อ.ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
๒๙. ผศ.สลลิา พันชนะ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๓๐. ผศ.ดร.เสร ี ปานซาง อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓๑. อ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๒. ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๓. นางสาวรัชฎาพรรณ ธรรมธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

๓๔. นางสาวสุชาภัสร ์ กันติยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

๓๕. นายชิษณุพงษ์ ทาระจีน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๖. นายธันวา ศักด์ิสูง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๗. นายธนากร ศรีดาวเรือง นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๘. นางสาววิชุดา ทรัพย์พัฒนากุล นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๙. ด.ญ.ภัสพร หงษ์ประสิทธ์ิ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
๔๐. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

  - ไม่ม ี- 
  

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 

๑.๒.๑ การมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงนิประจําตําแหน่ง จํานวน ๑ ราย 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๑ ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และได้รับเงินประจําตําแหน่ง 



๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

คือ อาจารย์สลิลา พันชนะ อาจารย์ประจําภาควิชาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่าน 
ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 
๒ รายการ ได้แก่  

๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “English for Cultural Communication I”  
๒. ตํารา เรื่อง “Introduction to Thai and Northern Thai Culture”  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สลิลา พันชนะ อาจารย์ประจําภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้สร้างสรรค์งานวิชาการให้กับภาควิชา มหาวิทยาลัย 
และสังคม ภายหลังการมอบสัมฤทธิบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวกับผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ ดังน้ี “สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณที่ได้สร้างผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบุคคลอ่ืน ๆ ที่ต้องการนําไปใช้ประโยชน์ซึ่ง ในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างความรู้ 
สร้างตํารา สร้างงานวิจัย และสร้างสิ่งประดิษฐ์คิดค้น การมีบุคลากรแบบอาจารย์ทําให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น” 
 

๑.๒.๒ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จํานวน ๑ ราย 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์
ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล British Inventors 
Gold Award จ าก  Association of British Inventors and Innovators และราง วั ล  Bronze Medal จาก 
National Research Council of Thailand (วช.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “Simple Growing Truffle in Plastic Bag” 
ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2018” เมื่อวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
บางนา กรุงเทพฯ จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการทํางานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย และสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรมีการต่อยอดผลงานวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเห็นว่าควรมีการลงทุนทําโรงเรือน
โดยเฉพาะพ้ืนที่สะลวงขี้เหล็กเน่ืองจากมีสภาพอากาศเย็น ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าไฟฟ้าได้ 

๒. ควรมีการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของเห็ดชนิดน้ีว่ามีความแตกต่างจากเห็ด Truffle และ
เห็ด White Truffle อย่างไร เน่ืองจากเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างย่ิง 

๓. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการจดลิขสิทธ์ิและ
อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและช่วยให้ผลงานวิจัยต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ 
  



๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ไปประกวดในเวที
ระดับนานาชาติให้มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากเช่ือว่าผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผลงานที่ดี
และมีคุณภาพไม่น้อยไปกว่าสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อีกทั้ง ควรเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดลําดับของมหาวิทยาลัยดีย่ิงขึ้น  

๕. จะทําอย่างไรให้งานวิจัยต่าง ๆ ต่อยอดเชิงธุรกิจได้ เน่ืองจากขณะน้ีที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้สนับสนุนงบประมาณ ๕ กลุ่ม ซึ่งเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างมาก อีกทั้งมีโครงการวิจัย
และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีงบประมาณให้ทุกปีที่สอดคล้องกับงานวิจัย และเป็นอีก
หน่ึงช่องทางที่สามารถนําไปต่อยอดได้ 

๖. เห็นควรมอบให้มหาวิทยาลัยรับไปดําเนินการในเรื่องของการต่อยอดและขยายผลงานวิจัย
ของอาจารย์ แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป เน่ืองจากขณะน้ีมหาวิทยาลัยได้ให้ความสนใจ 
ในประเด็นน้ีมากและได้มีการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. รับทราบ และขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์
ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล British Inventors 
Gold Award จ าก  Association of British Inventors and Innovators และราง วั ล  Bronze Medal จาก 
National Research Council of Thailand (วช.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “Simple Growing Truffle in Plastic Bag” 
ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2018” เมื่อวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. มอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 
และรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
๑.๒.๓ ขอแสดงความยินดีกับนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

จํานวน ๔ ราย 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัล
ระดับประเทศ จํานวน ๒ ทีม ได้แก่ ทีม Product design CMRU และทีม CMRU junior ซึ่งถือเป็นการสร้างช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ๑ ทีม Product design CMRU ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทแข่งขัน Sketch design  
จากการประกวดแข่งขันทักษะ Sketch design การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ 
การแข่งขันถ่ายภาพและการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
และการนําเสนผลงานด้านการออกแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒ และ Art and 
Design 8th” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ได้แก่ นายธนากร ศรีดาวเรือง และนางสาววิชุดา ทรัพย์พัฒนากุล นักศึกษาช้ันปีที่ ๒ สาขาวิชา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์
เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม  



๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  ๒ ทีม CMRU junior ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI ระดับอุดมศึกษาเพ่ือชิงเงินรางวัลและโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ได้แก่ นายชิษณุพงษ์ ทาระจีน และนายธันวา ศักด์ิสูง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ควรพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าร่วมประกวดในเวทีอ่ืนและรางวัลอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเกียรติยศแก่ตนเอง
และมหาวิทยาลัยต่อไป  
    
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Product design CMRU ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทแข่งขัน Sketch design จากการประกวดแข่งขันทักษะ Sketch design การแข่งขันทักษะ 
การใช้โปรแกรมออกแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ การแข่งขันถ่ายภาพและการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และการนําเสนผลงานด้านการออกแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒ และ Art and Design 8th” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แก่ นายธนากร ศรีดาวเรือง และนางสาววิชุดา 
ทรัพย์พัฒนากุล นักศึกษาช้ันปีที่ ๒ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และนักศึกษา
ทีม CMRU junior ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
Raspberry PI ระดับอุดมศึกษาเพ่ือชิงเงินรางวัลและโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แก่ นายชิษณุพงษ์  
ทาระจีน และนายธันวา ศักด์ิสูง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย ์
ผู้ควบคุมทีม 

 
๑.๒.๔ ขอแสดงความยินดีกับนักเรยีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

จํานวน ๑ ทีม 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยทีม HEYDAY นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันในโครงการ To Be Number One Teen Dancercise 
Thailand Championship 2018 รุ่น Pre – teenage (อายุ ๑๐ – ๑๔ ปี บริบูรณ์) ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 



๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ควรพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าร่วมประกวดในเวทีอ่ืนและรางวัลอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเกียรติยศ 
แก่ตนเองและมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๒. ควรคิดและปฏิบัติในสิ่งที่ทําให้ตนเองเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป และควรชวนเพ่ือน ๆ  
ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมกันดําเนินกิจกรรมดี ๆ ด้วยกันให้มากย่ิงขึ้น 
    
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับ ทีม HEYDAY นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันในโครงการ To Be Number One Teen Dancercise Thailand 
Championship 2018 รุ่น Pre – teenage (อายุ ๑๐ – ๑๔ ปี บริบูรณ์) ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑   วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
 

 ๑.๓.๒   ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสารสภา-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     

 



๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ 
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี  

๑. หน้า ๒๔ บรรทัดที่ ๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...เพ่ือรับชมสารคดีของสถานทีวิทยุโทรทัศน์...” 
 เป็น “...เพ่ือรับชมสารคดีของสถานทีสถานีวิทยุโทรทัศน์...” 
๒. หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๓๑ เพ่ิมเติมข้อความ 

 จากเดิม “ส่วนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลาง ในภาคการศึกษา...” 
 เป็น “ส่วนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ในภาคการศึกษา...” 

๓. หน้า ๒๖ บรรทัดที่ ๑๒ เพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “เพ่ือติดตามโครงการพระราชดําริ...” 

 เป็น “เพ่ือติดตามโครงการในพระราชดําริ...” 
๔. หน้า ๒๗ บรรทัดที่ ๒๗ แก้ไขข้อความ  

 จากเดิม “เสร็จแล้วให้เสร็จแล้วให้รายงานผล...” 
 เป็น “เสร็จแล้วให้เสร็จแล้วให้รายงานผล...” 

๕. หน้า ๒๘ บรรทัดที่ ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ประชุมเพ่ือให้สิทธ์ิในการช้ีแจง...” 
 เป็น “ประชุมเพ่ือให้ใช้สิทธ์ิในการช้ีแจง...” 

๖. หน้า ๒๘ บรรทัดที่ ๒๑ เพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...และช่องทางในทักท้วงต่าง ๆ...” 
 เป็น “...และช่องทางในการทักท้วงต่าง ๆ...” 

๗. หน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๑๕ แก้ไขข้อความ 
 จากเดิม “...และพิจารณาจากเอกสารการของ” 
 เป็น “...และพิจารณาจากเอกสารการของ” 

๘. หน้า ๓๕ บรรทัดที่ ๓๒ เพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ของรัชกาลที่ ๑๐ เพ่ิมเติม ทําให้ความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น” 
 เป็น “ของรัชกาลที่ ๑๐ มาเพ่ิมเติม ทําให้ความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น” 

  



๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๙. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แจ้งที่ประชุมว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา และตนเอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ได้มีหนังสือขอคัดค้านมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยและรายงานสอบข้อเท็จจริงโครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๓๓.๐๓.๑๓/๑๑๕  
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยขอให้หนังสือฉบับดังกล่าว  
เป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุมฯ และแนบท้ายรายงานการประชุมต่อไป 

๑๐. ระเบียบวาระการประชุมน้ีเป็นการรับรองรายงานการประชุม ดังน้ัน ควรพิจารณาว่า
รายงานการประชุมดังกล่าวบันทึกไว้ถูกต้องและตรงตามการอภิปรายในการประชุมคร้ังน้ันหรือไม่เท่าน้ัน  

๑๑.  อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แสดงความ
คิดเห็นว่า ได้พิจารณาจากการเกษียนหนังสือราชการของนายกสภามหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าวเพิ่มเติม  
มีความเห็นว่านายกสภามหาวิทยาลัยอาจจะเกิดความสับสน เน่ืองจากได้ระบุว่า “จากผลการสอบข้อเท็จจริง  
สภามหาวิทยาลัยไม่รับรองผลการสอบข้อเท็จจริง และมีมติให้เสนอรายงานฯ ดังกล่าว ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพ่ือพิจารณา และควรจะรอ
การพิจารณาจาก สตง. ต่อไป” ซึ่งในการประชุมดังกล่าวตนเองได้เสนอความเห็นเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง เช่น การสอบกรณีผู้ร่วมเดินทางไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่ามีการเบิกเท็จเพ่ิมเติม เน่ืองจาก
ไม่มีการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงการเดินทางไปราชการแต่อย่างใด แต่มีการจัดทําหลักฐานต่าง ๆ ขึ้นมาภายหลัง 
ซึ่งปรากฏอยู่ในสํานวนของ สตง. เรียบร้อยแล้ว แต่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่ได้ดําเนินการสอบสวน 
เป็นต้น ดังน้ัน ตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยระบุว่าสภามหาวิทยาลัยไม่รับรองผลการสอบข้อเท็จจริง แต่ให้ส่ง
รายงานผลดังกล่าวไปยัง สตง. และ สกอ. นั้น ทําให้เห็นว่าเป็นการพิจารณาที่ขัดแย้งกันเอง   

๑๒. ควรดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เท่าน้ัน ส่วน สตง. และ สกอ. จะพิจารณาต่อไปอย่างไร ควรรอผลของการพิจารณาน้ัน 

๑๓. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา มีความเห็นแย้ง
ไม่รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เฉพาะระเบียบ
วาระที่ ๑.๑.๓ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เน่ืองจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบสวนไม่ครอบคลุมในประเด็นที่ สตง. ช้ีมูล 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามท่ีแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 
๓.๑ แต่งต้ังกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและมีมติให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเหมาะสมด้านจริยธรรมจรรยาบรรณ 



๑๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เป็นต้น และให้เรียงลําดับนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป เพ่ือดําเนินการทาบทาม
ต่อไปตามลําดับ น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (ก.จ.ม.) จํานวน ๔ ราย จากบัญชีรายช่ือที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ จํานวน ๘ ราย ดังน้ี 

๑) รองศาสตราจารย์บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงค์ 
๒) ดร.เรืองวิทย์ นนทภา 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ศักยพันธ์ 
๔) นายโกศล ปราคํา 
๕) รองศาสตราจารย์กาญจนา สิริกุลรัตน์ 
๖) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ 
๗) รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส 
๘) อาจารย์กรเพชร เพชรรุ่ง 
โดยมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายช่ือดังกล่าว 

ให้เรียบร้อย แล้วนําเสนอรายช่ือต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนามแต่งต้ังต่อไป โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี 

 
๓.๒ การให้ความเห็นชอบหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะและมีมติให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งให้ ดร.นิพนธ์ คําพา พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย ์
และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง เป็นผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักสูตรอีกครั้งหน่ึง  
ก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามลําดับ น้ัน 

บัดน้ี ได้ดําเนินการตรวจสอบและส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง ได้ทําหนังสือข้อแนะนํา
หลักสูตรศาสตร์พระราชา (เพ่ิมเติม) ตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๓๓.๒๑/๓๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยความเป็นห่วงเก่ียวกับการใช้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ได้ดําเนินการแจ้งสํานักราชเลขาธิการพระราชวังแล้วหรือไม่อย่างไร เป็นไปตามระเบียบ



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง ยังไม่ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในขณะที่หลักสูตรศาสตร์
พระราชายังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  

จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้ให้ข้อมูลและช้ีแจงว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
ตรวจสอบในกรณีที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ให้ข้อแนะนําเรียบร้อยแล้ว โดยให้รองอธิการบดี
เดินทางไปที่สํานักพระราชวังเพ่ือสอบถามและหาข้อมูลที่ชัดเจนกรณีของการใช้พระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าว  
ส่วนกรณีของหลักสูตรศาสตร์พระราชานั้น เป็นอํานาจและความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วจึงส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบเท่าน้ัน ซึ่งหาก 
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัคร
นักศึกษาต่อไปได้  

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปยังสํานักพระราชวังพร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธ์ิ ชูชาติ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพบ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้ให้เจ้าหน้าที่ดูเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ซึ่งได้รับการยืนยัน
ว่าเอกสารทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยดําเนินการน้ันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องขอพระบรมราชานุญาตแต่อย่างใด 
เน่ืองจากเป็นเรื่องที่กระทําเพ่ือเทิดพระเกียรติ ส่วนในการดําเนินการต่าง ๆ น้ัน ให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสม
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ โดยให้มหาวิทยาลัยนําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา
ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังหน่ึงก่อนที่จะส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
  ๔.๑.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง)  
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น 
โดยเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้ว  



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ในการน้ีมหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ในภาพรวมเป็นการปรับที่ดีและค่อนข้างครอบคลุม แต่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนด
ตัวช้ีวัดและประมาณค่าเป้าหมายต่าง ๆ ที่ค่อนข้างตํ่าให้มีความเหมาะสมและใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากย่ิงขึ้น 
เช่น ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓ จํานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่นําผลงานวิจัย/หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ กําหนด 
ค่าเป้าหมายปีละ ๑ โรงเรียน หรือร้อยละของการมีงานทําของบัณฑิต เป็นต้น 

๒. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เสนอแนะว่า
การปรับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี ควรพิจารณาลงรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่าง หน้า ๓๕ การกําหนด 
เป้าประสงค์ที่ ๒ การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ควรพิจารณาและแยก 
ในรายละเอียด เช่น ลักษณะที่ ต้ังของโรงเรียน เป็นพ้ืนที่บนภูเขา หรือพ้ืนราบ ลักษณะการแบ่งโซน  
เป็นโซนเหนือ โซนใต้ เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และได้รับผิดชอบ
โครงการในพระราชดําริจํานวนมาก มหาวิทยาลัยควรดําเนินการให้โครงการต่าง ๆ มีความโดดเด่นมากย่ิงขึ้น 
ในแต่ละปีควรมีการพัฒนาหรือเพ่ิมค่าเป้าหมายให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการวิจัยและการถ่ายทอด เน่ืองจาก
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยยังขาดการนําผลงานวิจัยต่าง ๆ ลงไปสู ่
การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาอย่างแท้จริง ดังน้ัน ควรพิจารณาและปรับปรุงการกําหนดแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
ให้ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้อย่างแท้จริง ตลอดจนควรมีการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการอย่างต่อเน่ืองและทันเวลา 

๓. หน้า ๒๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ ๕ และ ๖ 
ควรพิจารณาและเพ่ิมเติมในส่วนของการพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ให้ชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นของการย้ายคณะต่าง ๆ ไปยังศูนย์แม่ริมไปด้วย เน่ืองจากเป็นเรื่องที่สําคัญและ 
มีผลกระทบกับคณะต่าง ๆ ซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดไปหลายครั้งแล้วเช่นกัน 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่าหน้า ๔๕ เป้าประสงค์ที่ ๔ ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
การกําหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดที่ ๔.๑ และ ๔.๒ ให้เหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

๕. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการเพ่ือที่จะสามารถ
ดําเนินการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ ได้อย่างต่อเน่ือง และปัจจุบัน ดร.ฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีม
ภาคเอกชน คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้จัดต้ังสถาบันเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นขึ้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจะมีการเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นในบริเวณน้ีและได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน ควรนํารายละเอียดนี้ไปเพ่ิมเติมไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฉบับน้ี ด้วย และเห็นควรให้แจ้ง ดร.ฐาปน สิริวัฒนภักดี เพ่ือทราบต่อไป  

๖. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเตรียมความพร้อมในเรื่องของจํานวนนักศึกษาที่ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร 
และจะยกระดับการบริหารอย่างไรต่อไป โดยให้คํานึงถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ให้ 
มากย่ิงขึ้น 



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๗. มหาวิทยาลัยควรนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน และระดับหน่วยงานสนับสนุน มาประกอบการพิจารณาจัดทํา (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ เช่น คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความโดดเด่นทางด้าน
ครุศาสตร์ได้แก่ความเป็นครู ดังน้ัน แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความโดดเด่นเรื่องการผลิตและ
พัฒนาครู ไม่ควรระบุไว้แบบธรรมดา แต่ควรระบุให้มีความโดดเด่น โดยให้เห็นว่ามีความโดดเด่นอย่างไร 
ให้ชัดเจน อีกทั้ง มหาวิทยาลัยร่วมกับสภามหาวิทยาลัยควรจัดสัมมนาโดยนําครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
หรือครูที่ได้รับรางวัลในสาขาวิชาต่าง ๆ ต้ังแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบัน มาสัมมนาร่วมกันเพ่ือกําหนดทิศทางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สําหรับการผลิตและพัฒนาครูต่อไปในอนาคต อีกทั้ง ควรพิจารณาและให้
ความสําคัญกับสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาไว้ในระดับต้น ๆ และควรกําหนดนโยบายและ 
แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๘. ควรนําประเด็นการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และครู
ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีผลงานที่โดดเด่นมาบรรจุไว้ในเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมถึง
ประเด็นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาด้วย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป 
   
  ๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศกึษาระดับปรญิญาตรี 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ... 

  
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ... ขึ้น โดย (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 ในการน้ีมหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ควรพิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษให้รอบคอบ เน่ืองจากมีอัตราค่าธรรมเนียมต่างกันเพียง ๑,๐๐๐ บาท ในขณะที่
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ มีอัตราต่างกัน ๑๐,๐๐๐ 
บาท 



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๒. ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างดําเนินการทบทวนการปรับอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ อีกคร้ังหน่ึง โดยจะต้องเป็นอัตรา 
ที่เปลี่ยนแปลงไปแบบไม่ก้าวกระโดดมากเกินไป ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษามาตลอดระยะเวลา ๕ ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียมตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนในระดับเดียวกัน ซึ่งอาจจะถือโอกาสพิจารณาทบทวนโดยนําปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการ
พิจารณาในคราวเดียวกัน แต่หากพิจารณาให้ดีน้ันนักศึกษาภาคพิเศษจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ๓ ครั้ง 
ต่อปีการศึกษา ในขณะที่ภาคปกติจ่ายค่าธรรมเนียมเพียง ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา โดยรวมแล้วภาคพิเศษจ่าย
มากกว่าภาคปกติเกือบสองเท่า ทั้งน้ี หากมีความก้าวหน้าและมีผลการพิจารณาดําเนินการอย่างไร จะนําเรียน
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบอีกคร้ังหน่ึง  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศที่นําเสนอ 
   
  ๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ....  

  
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. .... ขึ้น โดย (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 ในการน้ีมหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๑.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศที่นําเสนอ 
   

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

๔.๒.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักงานมาตรฐานและประกัน



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

คุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
เป็นประจําทุกปีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง น้ัน  

ทั้งน้ี ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอรายงานผลฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ผลการประเมินทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ เป็นต้นมา  

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการเปิดหลักสูตรนาฏศิลป์และการละครให้รอบคอบ 
โดยให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าประกอบด้วย เน่ืองจากงดรับนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และขณะน้ี 
ได้เปิดรับอาจารย์เพ่ิมเติมอีกจํานวนสามคนเพ่ือจะทําการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนช่ือหลักสูตรก็ตาม 

๓. มหาวิทยาลัยควรรายงานการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ไปยัง สกอ. เพ่ือทราบ โดยเร็ว 
ก่อนที่จะถูกประกาศเผยแพร่ในระบบ CHE QA ONLINE  

๔. เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการแต่งต้ังผลการประเมินตนเองไว้ค่อนข้างสูงมากหากเปรียบเทียบ
กับผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ัน จึงควรพิจารณาถึงสาเหตุ 
ที่ทําให้ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไม่เป็นไปตามที่มีการต้ังค่าประเมินตนเองไว้ 

๕. ผลการประเมินตนเองที่สูงกว่าผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มาจากหลายปัจจัย  
แต่ที่เห็นเด่นชัดคือตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดทําแผน ปรับปรุงแผน และทบทวนแผน ในขั้นตอน
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องดําเนินการให้ครบทุกขั้นตอนถึงจะได้คะแนนตามที่กําหนด ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ อาจมีการเข้าใจ 
ที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับคณะกรรมการประเมินฯ เช่น การคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหัวของบัณฑิต 
โดยวิธีการคํานวณของผู้ปฏิบัติยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เป็นไปตามที่ผู้ประเมินคาดหวังไว้ หรือแผนการ
บริการวิชาการท่ีคณะได้ดําเนินการมาเรียบร้อยแล้วน้ันได้ประเมินตามตัวช้ีวัดต่าง ๆ ในขณะที่กรรมการ
ประเมินฯ พิจารณาว่าตัวช้ีวัดต่าง ๆ น้ันยังไม่ครอบคลุม เป็นต้น จึงทําให้คะแนนต่างกันอย่างชัดเจน 

๖. ทุกคณะควรนําข้อเสนอแนะในภาพรวมจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปพิจารณากันอย่างจริงจัง โดยให้รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มายังสภามหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป 

๗. การประกันคุณภาพการศึกษา คือ การมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ัน  
คณะต่าง ๆ ควรพิจารณาหลักสูตรที่ได้คะแนนการประเมินลดลงอย่างละเอียดว่าเป็นเพราะสาเหตุใด โดยให้นํา
ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ มาพิจารณาและทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีต่าง ๆ โดยละเอียด วิเคราะห์ 
หาสาเหตุ จัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการตามแผนต่อไป 

๘. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาของ 
การได้คะแนนประกันคุณภาพการศึกษาที่ลดลง โดยให้แต่ละคณะนําไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน  
โดยนําประเด็นต่าง ๆ ไปปรึกษาหารือกันภายในคณะอย่างละเอียด เน่ืองจากคุณภาพการจัดการศึกษาส่งผลโดยตรง
ต่อนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยในอนาคต 



๑๖ 
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๙. คณะต่าง ๆ ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อมหาวิทยาลัยมาโดยลําดับ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรรวบรวม
แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว เน่ืองจากคณะต่าง ๆ ได้ดําเนินการโดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําคณะมาต้ังแต่ช่วงที่คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้  

๑๐. ในบางกรณีไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับของผู้ปฏิบัติ เน่ืองจากเป็นปัญหาในระดับนโยบาย
หรือเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง เช่น การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ ภายใน ๑ ปี จะต้อง 
มีการตีพิมพ์งานวิจัยของอาจารย์ ๕ คน แต่ด้วยอาจารย์ของคณะเพ่ิงกลับจากการสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก มีงานวิจัยแต่ไม่สามารถใช้ได้ หรือจํานวนนักศึกษาที่ลดลงของนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ เป็นต้น 

๑๑. มหาวิทยาลัยควรเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบว่า เรื่องใดที่ระดับภาควิชาไม่สามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้ เรื่องใดที่ระดับคณะไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพร้อมข้อเสนอแนะ
ของการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว เพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๑๒. ประเด็นใดที่สามารถแก้ไขปรับปรุงในระดับภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย ควรเร่งแก้ไข
ปรับปรุงก่อนโดยด่วน ประเด็นใดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ให้นํามาพิจารณาหาสาเหตุและหาทางแก้ไขไปทีละ
ขั้นตอน เช่ือว่าหลายประเด็นไม่ยากเกินความสามารถของอาจารย์ บางประเด็นที่คิดว่าแก้ไขไม่ได้ เช่น  
การตีพิมพ์ของผลงานวิจัย อาจารย์อาจจะปรับเปลี่ยนจากการตีพิมพ์มาเป็นการเขียนบทความปริทัศน์แทน 
ก็สามารถนํามาทดแทนกันได้ เป็นต้น แต่ทั้งน้ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

๑๓. การส่งไม้ต่อเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญ คณบดีที่เข้ามารับช่วงต่อจากปี ๒๕๕๙ ทํางานได้ 
ครึ่งปีก็ต้องรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ที่จะต้องช่วยกัน
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้มีผลคะแนนที่ดีขึ้นต่อไป ในตัวบ่งช้ีหลายประเด็นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น  
คณะครุศาสตร์จะไม่สามารถแก้ไขได้ในเรื่องของผลงานทางวิชาการ ในอดีตเคยมีอาจารย์ที่มีผลงาน 
ทางวิชาการ จํานวน ๒๐ กว่าคน แต่ปัจจุบันมีแค่ ๖ คน ซึ่งเป็นประเด็นหน่ึงที่นํามาคิดเป็นคะแนนและ 
ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง การผลิตและพัฒนาครูน้ันไม่ใช่ความรับผิดชอบของ 
คณะครุศาสตร์เพียงคณะเดียว เน่ืองจากการดําเนินงานน้ันเป็นไปในลักษณะของทีมที่ร่วมกันผลิตและพัฒนา
ครู คณะครุศาสตร์เป็นเพียงแกนนําในการทําความเข้าใจกับทุกสาขาที่เก่ียวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู
เท่าน้ัน ดังน้ัน ในบางประเด็นก็ต้องพยายามกันต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามที่
มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมโดยขอนําระเบียบวาระที่ ๖.๒ ๖.๓ และ ๖.๔ ขึ้นมา
พิจารณาก่อนตามลําดับ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้นําระเบียบวาระที่ ๖.๒ ๖.๓ และ ๖.๔ ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามลําดับ 
 
  



๑๗ 
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ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๖.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้หลักสูตรการศึกษางดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา นําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการ 
สรุปรายช่ือหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. เป็นที่น่าเสียดายที่เรื่องการศึกษาพิเศษมีการลงทุนโดยใช้งบประมาณจํานวนมาก  
แต่สุดท้ายไม่เกิดผลเท่าที่ควรจะเป็น ฝากคณบดีคณะครุศาสตร์ช่วยพิจารณาเรื่องการศึกษาพิเศษเป็นพิเศษ 

๒. ด้วยเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา ระบุไว้ว่า สาขาวิชาการศึกษาพิเศษน้ันไม่สามารถเป็น
เอกเด่ียวได้ จะต้องเป็นเอกคู่เท่าน้ัน ซึ่งขณะน้ีภาควิชาการศึกษาพิเศษได้จัดทําหลักสูตรเป็นเอกคู่พลศึกษา
เรียบร้อยแล้ว และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยจะนําเสนอสภาวิชาการและ 
สภามหาวิทยาลัยตามลําดับต่อไป ซึ่งหากเปิดรับนักศึกษาทันก็จะเป็นของปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๓. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษไม่สามารถเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ได้
เน่ืองจากจะต้องเป็นในลักษณะที่เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) เท่าน้ัน ดังน้ัน บัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาการศึกษาพิเศษนั้นจะไม่สามารถประกอบอาชีพครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้  
แต่จะต้องไปสมัครเป็นครูในโรงเรียนที่ต้องการเสียก่อน แล้วค่อยศึกษาไปต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
เพ่ือจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูต่อไป 

๔. คณะครุศาสตร์ที่มีสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ประมาณ ๕ – ๖ แห่ง ควรประชุมร่วมกัน 
เพ่ือปรึกษาหารือสําหรับการหาทางออกให้กับนักศึกษา และมีข้อเสนอแนะไปยังคุรุสภา ในประเด็นการลดหลักสูตร 
ครุศาสตร์ให้เหลือ ๔ ปี ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้หากมีการอธิบายให้คุรุสภาเข้าใจ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบ ให้งดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๑ หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย 
๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 
๖. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
๙. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา 
๑๐. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๑๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา 



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๖.๓ พิจารณาการขอยกเว้นตัวบง่ชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
บนระบบ CHE QA ONLINE ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของหลักสตูรการศึกษาต่าง ๆ 

 
 อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา นําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการ 
จัดทํารายช่ือหลักสูตรที่มีความจําเป็นขอยกเว้นตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บนระบบ CHE 
QA ONLINE ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบ ให้หลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ยกเว้นตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
บนระบบ CHE QA ONLINE ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓ หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย 
๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
๘. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 

๑๐. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

๑๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา 

๑๒. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๑๓. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา 

 
๖.๔ การพิจารณาการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ ดําเนินการขอปิดหลักสูตร  
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในสถานการณ์ปิดแบบมีเง่ือนไข เน่ืองจาก 
มีจํานวนนักศึกษาคงค้าง ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรดูแลนักศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด ในอัตราที่เหมาะสม จํานวน ๓ หลักสูตร  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
  



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบ การพิจารณาการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ จํานวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
จากน้ันที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ๔.๒.๓ ๔.๓ ๔.๔ และระเบียบวาระที่ ๖ ตามลําดับ 

 
 ๔.๒.๒ การขอเปิดหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสรา้งสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
: Master of Business Administration in Creative Service Management 
(International Program) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 

 
 ๔.๒.๓ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร  
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร เพ่ือให้ 
มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๔.๓   พิจารณาแต่งต้ัง 
 

 ๔.๓.๑ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแต่งต้ังผูส้มควรดํารงตําแหน่ง 
คณบดีวิทยาลยัแม่ฮ่องสอน  

 



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ในฐานะประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง
เป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๒/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่  
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้ดําเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จนแล้วเสร็จ ประธานกรรมการฯ จึงรายงานการดําเนินงานของกระบวนการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ที่ได้จากการสรรหา คือ อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาต ิ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 
 นายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้รับหนังสือขอคัดค้านการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ที่ พิเศษ/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ยอดคําแปง  
โดยมีใจความว่า “ขอคัดค้านการเลือกอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ เพราะขัดคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ ๓๗/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดความชัดเจนเรื่องคุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังคณบดีด้วย โดยมีคําสั่งให้บังคับการดําเนินการและกําหนดให้บุคคลที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี 
ไม่มีสิทธ์ิในการเข้ารับการสรรหาหรือเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามคําสั่ง คสช ที่ ๓๗/๒๕๖๐ ข้อ ๓  
หากมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องให้บุคคลที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เข้าดํารงตําแหน่งต้องขออนุมัติทําเรื่อง 
เป็นราย ๆ ไป” จึงขอให้คณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอที่ประชุม
ว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ยอดคําแปง 
เช่นเดียวกัน หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ีแล้ว เมื่อวันที ่
๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้พิจารณาประเด็นที่รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ยอดคําแปง ได้ขอคัดค้านอย่าง
ละเอียดแล้ว มีการพิจารณาคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๓ ตามที่อ้างถึงอย่างละเอียดแล้ว พบว่า คําสั่งในข้อ ๓ น้ัน  
ไม่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการบังคับการดําเนินการและกําหนดให้บุคคลที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ไม่มีสิทธิเข้ารับ 
การสรรหาหรือเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กล่าวอ้างแต่อย่างใด และข้ออ่ืน ๆ ก็ไม่ปรากฏข้อความ
ตามท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ยอดคําแปง กล้าวอ้างแต่อย่างใด เป็นการร้องคัดค้านโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ตรง
กับความเป็นจริง และคณะกรรมการฯ ได้มีมติว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ น้ัน ได้ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทุกประการ 
และมีมติยืนยันให้เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่ได้จากการสรรหา คือ อาจารย์
วินัย ไชยวงค์ญาติ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

  



๒๑ 
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 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อมูลว่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ การให้บุคคลภายนอกที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานราชการน้ัน น่าจะขัด
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑  
สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาในเร่ืองของสถานภาพการเป็นข้าราชการ ซึ่งได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกทั้ง ควรนําพระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง ซึ่งระบุไว้ว่า 
“ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากเวลาราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการ 
ผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์” ดังน้ัน ควรนํามาพิจารณาประกอบกับเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัคร และ 
ขอยืนยันว่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ การดําเนินการทุกเรื่องต้องเก่ียวพันกันทั้งหมด 
เช่น หากเป็นเรื่องของวินัย เรื่องการดําเนินคดีต่าง ๆ ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชา ก็อาจจะมีการถกเถียงกันต่อไป 
ในอนาคต ผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีจะนํามาซึ่งปัญหาในประเด็นดังกล่าวได้ อีกทั้ง ศาลปกครองได้มีคําพิพากษาว่า
คําสั่ง คสช. น้ัน มิได้กําหนดคุณสมบัติเรื่องบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีแต่อย่างใด มิอาจเปลี่ยนแปลงอายุของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยราชการตามกฎหมายต่าง ๆ ได้ ฉะน้ัน เรื่องน้ีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เป็นเรื่องระหว่าง
คําสั่ง คสช. และการพิพากษา หากเป็นไปได้ควรทบทวนเรื่องคุณสมบัติและกระบวนการของคณะกรรมการ
สรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๒. ควรดําเนินการตามข้อบังคับฯ ด้วยการให้อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ เข้ามานําเสนอ 
วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รวมท้ังแนวทางในการนํานโยบายและแผนพัฒนาของ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนไปสู่การปฏิบัติ ต่อสภามหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยเสียก่อน จากน้ันค่อยพิจารณา 
ในรายละเอียดว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ ให้อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้ามานําเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รวมทั้งแนวทาง 
ในการนํานโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนไปสู่การปฏิบัติ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

 เพ่ือให้ไปเป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็น
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ วรรคสอง ที่ประชุมได้เชิญอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ผู้ได้รับ
การสรรหาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นําเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหาร
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รวมทั้งแนวทางในการนํานโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนไปสู่การปฏิบัติ 
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กําหนดเวลาในการนําเสนอวิสัยทัศน์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาไม่เกิน 
๑๕ นาที  
 เมื่อนําเสนอวิสัยทัศน์ฯ เสร็จเรียบร้อย อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ได้ออกจากห้องประชุม 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. หากพิจารณาจากเอกสารการประชุม คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือ

อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 



๒๒ 
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๒. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เสนอความคิดเห็นว่า 
อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ในฐานะที่เคยได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมาแล้วหน่ึงสมัย 
การนําเสนอวิสัยทัศน์ ของอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ น้ันยังไม่ครอบคลุมพันธกิจทั้งสี่ด้านของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ การนําเสนอมุ่งเน้นด้านการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่มิติของการบริหารการศึกษา อีกทั้ง 
สถิติทางด้านการบริหารการศึกษาในช่วงที่อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนน้ัน 
นักศึกษามีจํานวนไม่ถึง ๑๐๐ คน แต่กลับนํางบประมาณมาลงทุนเก่ียวกับการก่อสร้างต่าง ๆ ถึงสามร้อยล้าน 
ซึ่งคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร ถึงแม้ว่าการลงทุนน้ันเป็นการบริการสาธารณะก็ตาม จากข้อมูลวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ได้รับค่าบํารุงการศึกษาเพียง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษาเท่าน้ัน และมีจํานวนนักศึกษาในรอบปี
การศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่านมา ดังน้ี 

   
ปีการศึกษา จํานวนนักศึกษา (คน) 

๒๕๕๖ ๕๙ 
๒๕๕๗ ๑๔๑ 
๒๕๕๘ ๑๑๗ 
๒๕๕๙ ๙๘ 
๒๕๖๐ ๘๓ 

 
เมื่อคํานวณค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีมาก 
ถึง ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังน้ัน การนํางบประมาณไปลงทุนด้านอาคารสถานที่ไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา การบริหารจัดการควรสนองพันธกิจทั้งสี่ด้านเป็นหลัก ได้แก่ ๑) การเรียนการสอน  
๒) การวิจัย ๓) การบริการวิชาการ และ ๔) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งหากพิจารณาในแต่ละด้าน 
การบริหารของอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ในอดีตที่ผ่านมาแทบไม่ตอบสนองในประเด็นดังกล่าว จึงมีข้อสงสัย
ถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนว่า 
มีวิธีการอย่างไร การบริหารจัดการแม่ฮ่องสอนน้ันควรมีมูลเหตุจูงใจหรือสิ่งเร้าให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เช่น การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ปรากฏว่าวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากับวิทยาเขตเวียงบัว ดังน้ัน ประชาชนพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ก็ไม่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ก็จะหันเข้ามาศึกษาต่อในจังหวัดเชียงใหม่แทน เป็นต้น 
ในขณะที่การบริหารจัดการศึกษาและการบริการชุมชนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกลับมีบทบาทและ 
มีความโดดเด่นกว่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๓. ในฐานะที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสรรหาฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับการบริหารของอดีต
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเกือบทุกคน เน่ืองจากเป็นกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมายาวนานถึง ๑๑ ปี 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความทุรกันดารอย่างมาก ในสมัยก่อนเป็นจังหวัดที่เปรียบเสมือนเป็นสถานที่
บรรจุใหม่ หรือโยกย้ายไปประจําเมื่อทําผิด หรือเกษียณอายุราชการของข้าราชการ แม้กระทั่งปัจจุบันอาจารย์
ที่ประจําอยู่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนก็ไม่มีผู้ใดต้องการอยู่อย่างแท้จริง จึงอยากเรียนว่าหากทุกคนคิดเพียงว่า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเพียงจังหวัดเล็ก ๆ ไม่มีความเจริญ จึงไม่อยากไปอยู่อาศัย ก็จะเหมือนกับทอดทิ้ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาตามมา ที่ผ่านมาได้รับความกรุณาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมากที่ไปเปิดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทําให้คนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานศึกษา



๒๓ 
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ในระดับอุดมศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่ไปทํางานที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนก็ดําเนินงานด้วยความยากลําบาก 
โดยเฉพาะอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ และคณะผู้บริหารในสมัยก่อน เป็นรุ่นบุกเบิกที่ไปสร้างวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฐานะยากจนและมีฐานะปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องยอมรับว่า
ตัวป้อนของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนั้นไม่เหมือนที่อ่ืน และประชากรที่ค่อนข้างมีฐานะดีก็จะไปศึกษาในต่างจังหวัด
เป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงเปรียบเสมือนสถานที่เก็บตกของนักศึกษาที่ด้อยโอกาส ตลอด
ระยะเวลา ๑๒ ปี ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองและได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาโดยตลอด และขณะน้ีมหาวิทยาลัยกําลังขยาย
พ้ืนที่จากเดิม ๑๑๐ ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.บุญชู ตรีทอง เพ่ิมอีก ๒๐๐ ไร่ ดังน้ัน จึงเป็นสิ่งจําเป็น 
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีอ่างเก็บนํ้าเพ่ือไว้ใช้สําหรับการอุปโภคและบริโภคต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
เห็นถึงความต้ังใจในการทํางานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนทุกคน ทุกคนทํางานด้วยความเสียสละ
และทุ่มเท รวมถึงในช่วงที่อาจารย์ประจักษ์ เข็มมุกด์ ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว เป็นรองคณบดี ตนเองก็ได้ร่วมงานอยู่ด้วย ขณะนั้นมีการฟ้องศาลเพ่ือดําเนินคดี
เก่ียวกับผู้บุกรุกที่ดินของมหาวิทยาลัยและเป็นผลสําเร็จในการดําเนินคดีดังกล่าว อีกทั้ง ยังได้ก่อสร้างอาคาร
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างย่ิง ต่อมาภายหลังปรากฏว่ามีการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต  
จึงทําให้พ้ืนที่ก่อสร้างน้ันเกิดการทับซ้อนกัน แต่ถึงอย่างไรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะนําอาคารท่องเที่ยวมาใช้
ประโยชน์อย่างแน่นอน ในอนาคตสี่ปีข้างหน้าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปอีกหลาย ๆ อย่าง 
อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนดี 
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้บุกเบิกและก่อต้ังมาต้ังแต่แรก จึงเข้าใจปัญหาต่าง ๆ และมีปฏิสัมพันธ์ 
กับหน่วยงานราชการและเอกชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างดี ประกอบกับได้นําข้อคัดค้านมาพิจารณา 
อย่างละเอียดแล้วเห็นว่าไม่มีข้อห้ามเร่ืองอายุเกิน ๖๐ ปี แต่อย่างใด อีกทั้งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนในอดีต 
ก็มีอายุเกิน ๖๐ ปี แทบทั้งสิ้น 

๔. ได้มีการตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จากเว็บไซต์ของกองนโยบาย-
และแผน ปรากฏว่ามีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด จํานวน ๕๒๖ คน ซึ่งข้อมูลที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําได้ให้ไว้อาจเป็นจํานวนนักศึกษาที่ยังไม่รวมทุกช้ันปีจึงทําให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

๕. ควรพิจารณาให้ดี จึงขอร้องและวิงวอนว่าไม่ควรนําบุคคลที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี มาดํารงตําแหน่ง
คณบดี ควรคํานึงถึงขวัญและกําลังใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีอาจารย์รุ่นใหม ่
ที่มีศักยภาพและความสามารถจํานวนมาก บุคลากรเหล่าน้ีจะไม่สามารถมีความก้าวหน้าได้หากนํา 
ผู้เกษียณอายุราชการแล้วเข้ามาดํารงตําแหน่งคณบดีซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาด้านการบริหารตามมาภายหลัง 
การนําคนในมหาวิทยาลัยขึ้นมาดํารงตําแหน่งบริหารอาจจะดีกว่าการนําคนนอกเข้ามาดํารงตําแหน่งบริหาร 
ทั้งในเรื่องของงบประมาณ ขวัญและกําลังใจ เป็นต้น ดังน้ัน ควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาทํางาน 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่าในฐานะที่เคยดํารงตําแหน่งรองคณบดีที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
ได้เห็นถึงสิ่งที่อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ได้ดําเนินการมาหลายเรื่อง ทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ และการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปกติที่ผู้ไปรับช่วงต่อต้องพัฒนาต่อไปในสิ่งที่คณะทํางานเดิมยังไม่ได้ดําเนินการ การพัฒนาและ
การบริหารจัดการน้ันไม่ควรยึดติดกับตัวบุคคล หากพิจารณาในมุมมองของธุรกิจ มหาวิทยาลัยขาดทุนเกือบ 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ จํานวนนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพียง ๕๐๖ คน 
กับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายประจํา เช่น ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค สมเหตุสมผลหรือไม่ ขณะนี้มีการพัฒนา
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หลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนแต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะมีนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อให้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายประจําดังกล่าว เน่ืองจากนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ ๖ ประมาณ ๑,๕๐๐ คน 
ส่วนใหญ่จะเข้ามาศึกษาต่อในจังหวัดเชียงใหม่ และเส้นทางสายแม่สะเรียงมากกว่าจะที่ศึกษาต่อที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน การบริหารสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ผู้นําองค์กรควรมีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
และความเช่ียวชาญด้านงานวิชาการ อีกทั้ง เพ่ือเป็นการยอมรับนับถือในแง่มุมของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ รวมไปถึงผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอนในอดีตที่อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ดํารงตําแหน่งคณบดีน้ัน ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ัน  
ควรพิจารณาทบทวนให้ผู้มีความสามารถคนใหม่หรือให้การสนับสนุนบุคคลที่เป็นมืออาชีพเข้ามาบริหาร
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และที่สําคัญผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะต้องอยู่ประจําวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอนเพ่ือบริหารจัดการตลอดระยะเวลา ๔ ปี ไม่ใช่มาประจําที่วิทยาเขตเวียงบัวเป็นหลักแล้วปล่อยให้
รองคณบดีบริหารจัดการเพียงลําพัง ซึ่งจะไม่เกิดมรรคผลเชิงผลสัมฤทธ์ิ  

 ในสมัยที่ตนเองดํารงตําแหน่งรองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เคยดําเนินการเรื่องศูนย์ชาติพันธ์ุ 
ซึ่งเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเข้มแข็ง แต่ปัจจุบันได้รับข้อร้องเรียนว่าศูนย์ชาติพันธ์ุดังกล่าวน้ัน 
ได้เปลี่ยนแปลงเป็นหอพักและให้นักศึกษาได้อยู่อาศัยกลายเป็นแหล่งมั่วสุม ส่วนอาคารท่องเที่ยว ๗ หลังน้ัน
ทราบว่าระเบียงของอาคารชํารุดและทรุดโทรมมาก และได้ทราบข้อช้ีแจงว่าอยู่ระหว่างการปรับพ้ืนที่  
จึงอยากฝากให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว  

 ควรพิจารณาทบทวนการแต่งต้ังอีกคร้ังหน่ึงเน่ืองจากอาจจะขัดต่อกฎหมาย และคําพากษา 
ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในประเด็นเรื่องของอายุเกินหกสิบปี ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ว่าผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีเป็นไม่ได้ 
เพียงแต่ระบุไว้ว่าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการจัดต้ังวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๗. ขณะนี้ที่ประชุมนําสองเรื่องมาพิจารณาปนกัน ได้แก่ ๑) การพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
แต่งต้ัง อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และ ๒) การขอคัดค้านของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ยอดคําแปง ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ซึ่งในประเด็นที่สองนั้น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
ไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวอ้างมาแต่อย่างใด ดังน้ัน ที่ประชุมควรพิจารณาและดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ส่วนเรื่องอายุเกินหกสิบปีน้ันตุลาการศาลปกครองกลางได้เคยยกฟ้องมาหลายมหาวิทยาลัยแล้ว อีกทั้ง  
หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีอธิการบดีที่มีอายุเกินหกสิบปีเช่นกัน  

๘. การนําเสนอของอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ยังไม่ครบถ้วนในประเด็นสําคัญต่าง ๆ แต่ด้วย 
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสรรหาฯ ได้นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมให้ทราบจึงทําให้ทราบข้อมูลเพ่ิม 
มากขึ้น การที่จะพิจารณาจากอายุของบุคคลน้ันว่าเหมาะสมหรือไม่กับการเข้ามาทําประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัยโดยเห็นว่าผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีน้ันมีศักยภาพและความสามารถน้อยกว่าผู้ที่มีอายุไม่ถึงหกสิบปี
เกรงว่าจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากประสบการณ์ของผู้ที่มีอายุมากกว่าน้ันสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
และมีความคิดเชิงบูรณาการโดยอาศัยประสบการณ์ได้อย่างดี ดังน้ัน ไม่ควรนําเร่ืองอายุมาปิดก้ันความคิด 
เพียงแค่ให้บุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งคณบดีน้ัน เป็นผู้ที่มีความสามารถซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด จุดแข็งของ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนน้ัน เน่ืองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเพียงวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนสถาบันเดียวที่ เป็น
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังน้ัน จึงเป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าไปสร้างโอกาส
ให้กับชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการศึกษา แต่สิ่งที่ต้องการเห็นในอนาคต คือ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต้องสร้าง
จุดเด่นของตนเองให้ได้ เช่น หากกล่าวถึงเรื่องอาหารจะต้องนึกถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หากกล่าวเร่ือง
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พืชสมุนไพรจะต้องนึกถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และหากกล่าวถึงวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนทุกคนจะต้อง 
นึกถึงอะไร เป็นต้น โอกาสของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีช่องทางหลายอย่างในขณะที่มีการลงทุนที่สูงมากเช่นกัน 
ต้องการเห็นวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนในลักษณะ “จิ๋วแต่แจ๋ว” ที่ไม่ต้องขยายอะไรมากมาย เพียงแต่ต้องรู้ว่า 
จะสร้างอะไรเพ่ือให้เกิดความโดดเด่นและสร้างจุดน้ันมาให้เข้มแข็งและเป็นจุดแข็งของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อไป 
ทางด้านกายภาพเห็นด้วยที่จะต้องมีอาคารเรียน อ่างเก็บนํ้า แต่สิ่งที่สําคัญและเป็นหัวใจของการศึกษา คือ 
เรื่องของหลักสูตร ดังน้ัน หลักสูตรต่าง ๆ ต้องมีความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน
อย่างแท้จริง สามารถเป็นที่พ่ึงพิงของชุมชนได้ ฉะน้ัน การลงทุนของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและรายรับที่ได้
อาจจะไม่คุ้มทุนและอาจจะขาดทุน แต่สิ่งที่ได้คือกําไรจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีคุณค่าให้กับ
ประเทศชาติต่อไปและเป็นสิ่งสําคัญ    

๙. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอธิการบดีอายุเกินหกสิบปีน้ัน เน่ืองจากใช้ตัวบทกฎหมายคนละอย่างกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยหลายแห่งออกนอกระบบจึงมีตัวบทกฎหมายเป็นของตนเอง แต่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เป็นส่วนราชการ และคําพิพากษาศาลปกครองหลายแห่งได้ช้ีแล้วว่าผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปี 
ไม่สามารถมาดํารงตําแหน่งบริหารได้ โดยเฉพาะคําสั่ง คสช. หากเข้าใจกฎหมายปกครองแล้ว คําสั่งหรือการ
กระทําทางปกครองจะชอบด้วยกฎหมายเสมอตราบใดที่ไม่มีการโต้แย้ง ซึ่งหลายแห่งไม่มีการโต้แย้ง แต่กรณีน้ี
เมื่อเกิดการโต้แย้งขึ้นมาจึงเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาทบทวนได้ ดังน้ัน ควรชะลอหรือหารือ
ส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือความกระจ่างต่อไป 

๑๐. ขณะนี้ประเด็นผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี กลายเป็นประเด็นในระดับประเทศ ขอเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งศาลปกครอง
กรณีมีการฟ้องร้องเร่ืองอายุเกิน ๖๐ ปี ว่า “กรณีอธิการบดีซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สามารถดํารงตําแหน่งอธิการบดีได้ และเมื่อแต่งต้ัง
บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีได้ จึงไม่มีปัญหาว่าบุคคลดังกล่าวจะเกษียณอายุราชการหรือมีอายุเกินกว่า ๖๐ ปี ไปแล้วหรือไม่ 
เน่ืองจากกรณีดังกล่าวมิใช่คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งอธิการบดีแต่ประการใด”  
ซึ่งเป็นคําพิพากษาของศาลช้ันต้น อีกทั้งประเด็นที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้กล่าวถึง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๘ ได้กล่าวถึงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจําแนกไว้ ๓ ประเภท ได้แก่  
๑) ตําแหน่งวิชาการ ๒) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และ ๓) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป น้ัน ซึ่งการแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารน้ันให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
แห่งน้ัน ดังน้ัน จึงต้องนําพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๗ มาประกอบการ
พิจารณา ซึ่งระบุไว้ว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณบดีจากผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบ
เท ่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได ้ทําการสอนหรือ 
มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม ่น ้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง” ไม่ได้ระบุเรื่องอายุเกินหกสิบปีไว้แต่อย่างใด ในฐานะประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการสรรหาฯ ขอยืนยันว่านอกจากจะพิจารณาเร่ืองของคุณสมบัติตามข้อกฎหมายแล้วน้ัน  
คณะกรรมการฯ ยังพิจารณาถึงประสบการณ์การทํางาน วิสัยทัศน์ การยอมรับนับถือ ผลงานที่ผ่านมาเชิงรูปธรรม 
ประกอบกับเรื่องของตําแหน่งทางวิชาการด้วย เพราะตําแหน่งทางวิชาการมิได้เป็นเคร่ืองหมายรับประกันว่า
จะเป็นผู้บริหารได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากันอย่างรอบคอบ 
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๑๑. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา สอบถามว่าหากให้
อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยจะนํากฎระเบียบใดมาใช้
บังคับ เพราะอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการจ้างโดยใช้ข้อกฎหมายใด ตลอดจนการใช้อํานาจต่าง ๆ  

๑๒. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานท่ีเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ต่อเน่ืองมาจากวิทยาลัยครู ในอดีตวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนไม่มีพ้ืนที่ของตนเองต้องไป
อาศัยห้องเรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปัจจุบันวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องรับผิดชอบต่อไป
ถึงแม้ว่าจะยากลําบากเพียงใด จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาคภูมิใจกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ 
ที่สามารถให้โอกาสด้านการศึกษากับชาวแม่ฮ่องสอน  

๑๓. ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึง โดยนําบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
ด้านการปกครอง ด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือมาพิจารณาถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ที่ได้กล่าวมาทั้งหมด และหาข้อยุติ 
หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้ส่งประเด็นน้ีไปหารือกับกฤษฎีกาต่อไป  

๑๔. การจ้างผู้ที่ เกษียณอายุราชการมาปฏิบัติหน้าที่คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนน้ัน ขณะน้ี
มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับกําหนดไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการลงโทษต่าง ๆ ก็ให้ดําเนินการไปตามระเบียบวินัย
ของมหาวิทยาลัยเช่นกัน 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ช้ีแจงว่ายังติดใจในประเด็นอายุเกินหกสิบปี เน่ืองจากศาลปกครองแต่ละที ่
ยังพิพากษาต่างกัน จึงต้องพิจารณาจากข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จึงขอยืนยันว่าหากยังไม่มีคําพิพากษาที่ชัดเจน
จึงยังไม่สามารถยุติประเด็นดังกล่าวได้  

๑๖. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ช้ีแจงว่าก่อนที่จะ
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยน้ัน หากผู้ที่ดํารงตําแหน่งอธิการบดีเกษียณอายุราชการผู้บริหารต้องยุติทั้งหมด 
ภายหลังเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล มอบอํานาจให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับต่าง ๆ เอง ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมา ควรยึดถือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นหน่วยงานราชการ ภายหลังมาออกข้อบังคับให้จ้าง 
ผู้เกษียณอายุราชการเป็นผู้บริหารได้ซึ่งไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายระบุว่าผู้ที่จะจ้างต่อน้ัน
ต้องทําหน้าที่สอนไม่ใช่มาเป็นผู้บริหาร เป็นต้น 

๑๗. อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องรับผิดชอบวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อไป 
ซึ่งไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะพัฒนาได้ต้องมีการทํางานอย่างต่อเน่ือง  
หากพิจารณาจากข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ก็ไม่มีข้อกฎหมายใดท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่อายุเกินหกสิบปี
ไม่สามารถดํารงตําแหน่งคณบดีได้ และที่สําคัญเช่ือว่าผู้ที่มีอายุหกสิบปีส่วนใหญ่ต้องการท่ีจะพักผ่อน แต่ที่ต้อง
เข้ามาน้ันมักเกิดจากปัญหาแทบทั้งสิ้น จึงมีความจําเป็นที่ต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากกว่าความ
ต้องการส่วนตัว การบริหารแต่ละยุคแต่ละสมัยต้องพิจารณาจากบริบทของสถานที่น้ัน ๆ โดยเฉพาะวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอนที่มีบริบทต่างจากที่อ่ืน ๆ ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปบริหารจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจสภาพการณ์และบริบทของ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนอย่างแท้จริง 

๑๘. การให้ข้อมูลต่อที่ประชุมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจํา น้ัน ขอยืนยันในฐานะที่เคยไปทําหน้าที่เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
แม่ ฮ่องสอน และทําหน้าที่ เ ป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ที่ ย่อมทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดี  
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ว่าสิ่งที่อภิปรายและกล่าวมาทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ผู้ที่ถูกพาดพิง คือ อาจารย์วินัย   
ไชยวงค์ญาติ ซึ่งไม่อยู่ในที่ประชุม ไม่มีโอกาสได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ความกระจ่างต่อกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันจริง ๆ แล้ว สามารถจะช้ีแจงหรือให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้ในทุกประเด็นที่ 
ทั้ง ๓ คน อภิปราย แต่ไม่ใช่วาระอันควรที่จะกล่าวในที่น้ีโดยยินดีจะให้ข้อมูลเมื่อมีโอกาสต่อไป เพราะขณะน้ี 
ที่ประชุมกําลังพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ซึ่งขณะน้ีคณะกรรมการ 
สรรหาฯ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และได้มีการให้ข้อมูลและช้ีแจงเพ่ิมเติมกรณ ี
การขอคัดค้านการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ของรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  
ยอดคําแปง เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ ต่อไป  

 
จากน้ัน ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย และกรณีการอนุญาต 

ให้นายนิพนธ์ คําพา และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะประธานกรรมการ และ
กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รวมท้ังหมด จํานวน ๔ ราย  
(ผู้ถูกคัดค้าน) อยู่ในห้องประชุมเพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้หรือไม่ 

จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ เข้าประชุมมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓ ราย เมื่อพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ ทําให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ทําหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนที่เหลืออยู่ คือ ๑๙ ราย ดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณามีมติให้กรรมการ 
ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถกูคัดค้าน มติดังกล่าว
ให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 

ภายหลังจากที่ผู้ถูกคัดค้าน จํานวน ๔ ราย ออกจากห้องประชุม คงเหลือคณะกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยที่ไม่ถูกคัดค้าน จํานวน ๑๙ ราย และที่ประชุมได้ดําเนินการเพ่ือขอมติเห็นชอบให้กรรมการ 
ที่ออกจากห้องประชุมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม คือ ๑๓ เสียง  
จาก ๑๙ เสียง ซึ่งดําเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับ และการลงมติเป็นดังน้ี 

(๑) เห็นชอบ ๑๔  คะแนน 
(๒) ไม่เห็นชอบ ๕ คะแนน 

 
 ดังน้ัน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้นายนิพนธ์ คําพา และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้ 

 
  



๒๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตามลําดับ 
ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงมติให้ความเห็นชอบตามบัตรลงมติที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
นําเสนอ โดยต้องได้คะแนนเสียงความเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซึ่งมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๒๓ คน ดังน้ัน จํานวนเสียงเกินก่ึงหน่ึง คือ ๑๒ คะแนน  

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จํานวน ๒๓ คน ได้ดําเนินการลงมติโดยลับและ 
นับโดยเปิดเผยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังให้อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ดํารงตําแหน่งคณบดี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยผลการลงมติเป็นดังน้ี 

(๑) เห็นชอบ ๑๘ คะแนน 
(๒) ไม่เห็นชอบ ๔ คะแนน 
(๓) งดออกเสียง ๑ คะแนน 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบและแต่งต้ังให้อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต้ังแต่
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า
เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
บางส่วนบางเร่ืองในระหว่างการประชุม คือ เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)  
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุมบางส่วนบางเรื่องในระหว่างการประชุม คือ เฉพาะระเบียบวาระที่ 
๔.๓.๑ เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ให้ทันการปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒) 

 
๔.๔  พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ข้อบงัคับ หรือประกาศ 

 
 ๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลใหดํ้ารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๕  พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 

 
  - ไม่มี – 
 



๒๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
  - ไม่มี – 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
  - ไม่มี – 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 
๕/๒๕๖๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 พรพิมล วงศ์สุข 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


